



ที่ ศธ 04114/๑ ๑๑๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.จันทบุรี 49000

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง อบรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึก  
ความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย  
จากประวัติศาสตร์ชาติไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  
ในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย รักษา ชาติ ศาสนา เทิดทูนชาติ สถาบัน  
พระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขใน  
สังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบันที่ควรส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชา  
ประวัติศาสตร์ได้ในภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงจัดอบรม  
สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ โดย  
มีจุดเน้นคือ ๑)ความเป็นมาของชาติไทย ๒)สัญลักษณ์ของชาติไทย ๓)สถาบันพระมหากษัตริย์ ๔)บรรพบุรุษ  
ไทย ๕)ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

/สำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร จึงขอให้ส่งครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์  
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน และระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน (ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง  
การศึกษา จำนวน 2 คน )ซึ่งไม่ควรซ้ำกับผู้เข้ารับอบรมรายวิชาหน้าที่พลเมือง เข้ารับการอบรมตามสังกัด  
อำเภอและจุดที่กำหนดดังนี้

จุดที่ 1 อำเภอดงหลวง 18 พฤศจิกายน 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า อ.ดงหลวง

จุดที่ 2 อำเภอเมือง – หวานใหญ่ - หนองสูง 19 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

จุดที่ 3 อำเภอคำชะอี นิคมคำสร้อย ตอนตาล 26 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกดาหาร

ทั้งนี้ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เป็นค่าอาหาร  
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร.042-611532

โทร.(อ.วิรัตน์) 086-2211732